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๑. นายสิทธิชัย มลทา

ประธานสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
รองประธานสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
รองประธานสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขตเลือกต้ังท่ี ๑ อำ๓ อเมืองลำพูน 
สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขตเลือกต้ังท่ี ๒ อำ๓อเมืองลำพูน 
สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขตเลือกต้ังท่ี ๓ อำ๓อเมืองลำพูน 
สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขตเลือกต้ังท่ี ๕ อำ๓อเมืองลำพูน 
สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขตเลือกต้ังท่ี ๖ อำ๓ อเมืองลำพูน 
สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขตเลือกต้ังท่ี ๗ อำ๓ อเมืองลำพูน 
สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขตเลือกต้ังท่ี ๔ อำ๓ อเมืองลำพูน 
สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขตเลือกต้ังท่ี ๘ อำ๓อเมืองลำพูน 
สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขตเลือกต้ังท่ี ๙ อำ๓ อเมืองลำพูน 
สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขตเลือกต้ังท่ี ๑ อำ๓อปาซาง 
สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขตเลือกต้ังท่ี ๓ อำ๓อปาซาง 
สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขตเลือกต้ังท่ี ๒ อำ๓อแม่ทา 
สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขตเลือกต้ังท่ี ๑ อำ๓อบ้านโอ่ง 
สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขตเลือกต้ังท่ี ๒ อำ๓อบ้านโอ่ง 
สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอลี้ 
สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอลี้ 
สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขตเลือกตั้งที่ ๓ อำเภอลี้ 
สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขตเลือกตั้งที่ ๔ อำเภอลี้ 
สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอบ้านธิ 
สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเวียงหนองล่อง

สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อทุ่งหัวข้าง (ลาประขุม)
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นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
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๓/เลขานุการสภาฯ....



๓

เลขานุการสภาฯ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมัยสามัญ
สมัยแรก ครั้งที่ ๓ ที่จะเริ่มในเวลานี้ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการตามข้อ ๒๕ 
ของระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ โดย สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มาลงนามและเข้าร่วมประชุม จำนวน 
๒๑ ท่าน ซี่งมีผู้เข ้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งถือว่าครบองค์ประชุม เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอเรียนเชิญ 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จุดธูป เทียน บุฃาพระรัตนตรัย พร้อมทั้งทำหน้าที่ประธานสภา 
ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 
ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

เริ่มประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น.

ประธานสภาฯ วันน ี้สมาซ ิกเข ้าร ่วมประช ุม ๒๑ ท่าน ซ ึ่งม ีผ ู้มาประช ุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งถือว่าครบองค์ประชุม จึงขอเปีดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมัยสามัญ 
สมัยแรก คร้ังท่ี ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ บัดนี้

ผมขอเร่ิมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปน้ี

ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม

ประธานสภาฯ วันนี้มีเรื่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุม จำนวน ๑ เร่ือง คือ
เรื่องการเสียภาษีรายได้บุคคลธรรมดา สมาซิกสภาฯ ท่านใด 

ยังไม,ได้ไปยื่นเสียภาษี ก็ขอให้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗

- ต่อไปเปีน ระเบียบวาระที่ ๒

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง ร ับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำพูน สมัยสามัญ สมัยแรก คร้ังท่ี ๒ ประจำป ี
พ.ศ. ๒๕๖๗ เม่ือวันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗

ประธานสภาฯ ต า ม ร ะ เบ ีย บ ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย ว ่า ด ้ว ย ข ้อ บ ัง ค ับ
การประช ุมสภาท ้องถ ิ่น  พ .ศ. ๒๕๔๗ และแก ้ไขเพ ิ่ม เต ิมถ ึง (ฉบับที่ ๓) พ .ศ .๒๕๖๕ ข้อ ๓๓ กำหนด 
ให ้สภาท ้องถ ิ่นร ับรองรายงานการประช ุมสภาท ุกคราว ซึ่งบ ัดนี้ คณ ะกรรมการตรวจรายงานการประช ุม 
ได้ทำการตรวจสอบรายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณารับรอง

สมาซิกท ่านใดจะแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมัยสามัญ สมัยแรก คร้ังท่ี ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เม่ือวันที' ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ หรือไม่

ล้าไม่มี การแก้ไขถือว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภา 
สมัยสามัญ สมัยแรก คร้ังท่ี ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เม่ือวันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗

๔/ต่อไปเป็นระเบียบ....



- ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๓

ระเบียบวาระท่ี ๓ ญัตติขอความเห็นชอบการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย
เก ิน กว ่าห น ึ่งป ีงบประมาณ  ใน ก ารเข ่ารถ ส ่วน กล าง  
เพ่ือใชไนงานราชการลำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ประธานสภาฯ ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพ ูน ได้เสนอญัตติ
ขอความเห ็นชอบการก ่อหน ี้ผ ูกพ ันงบประมาณรายจ ่ายเก ินกว ่าหน ึ่งป ีงบประมาณ ในการเข ่ารถส่วนกลาง 
เพ่ือใช้ในงานราชการสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ่งรายละเอียด 
ได้ส่งให้สมาซิกฯ ทุกท่านแล้ว

ขอเชิญ'ท่าน'นายกๆ แถลงญัตติ

นายก อบจ.ลำพูน เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมาซิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้รับการถ่ายโอน 
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราซินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รวมจำนวนทั้งสิ้น 
๒๘ แห่ง น้ัน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพ ูน ม ีความจำเป ็นต ้องเข ่า 
รถส่วนกลาง เพื่อใช้ในกิจการอันเป็นส่วนรวมและการให้บริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ หรือใช้ในหน้าที่ 
ของโรงพยาบาลส ่งเสร ิมส ุขภาพตำบล ส ังก ัดองค์การบริหารส ่วนจังหวัดลำพ ูน ๒๘ แห่ง จำนวน ๒๘ คัน 
ส ัญ ญ าเข ่า ๕ ปี อ ัตราค ่าเข ่า  ๑๕,๘๔๐.-'บ าท /ค ัน /เด ือน  โ ด ย ก ่อ ห น ี้ผ ูก พ ัน งบ ป ร ะ ม าณ ร าย จ ่าย ต ่อ เน ื่อ ง  
เป็นระยะเวลา ๕ ปี โดยมี'รายละเอียดดังนี้

- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระยะเวลาเริ่มสัญญาเข่าตั้งแต่ 
เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๗ รวมระยะเวลา ๓ เดือน  ๆ ละ ๑๕,๘๔๐.- บาท จำนวน ๒๘ คัน 
เป็นเงิน ๑1๓๓๐,๕๖๐.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)

- ป ีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๑ 
ปีละ ๕,๓๒๒,๒๔๐.- บาท (ห้าล้านสามแสนสองหม่ืนสองพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

- ป ีงบ ป ระม าณ  พ .ศ . ๒๕๗๒ (ป ีส ุด ท ้าย) เริ่มตั้งแต่ 
เด ือน ต ุลาคม ๒๕๗๑ ถึง เด ือนมิถ ุนายน ๒๕๗๒ ร ว ม ระ ย ะ เว ล า ๙ เดือน  ๆ ละ ๑๕,๘๔๐.- บาท เป็นเงิน 
๓,๙๙๑,๖๘๐.- บาท (สามล้านเก้าแสนเล้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

รวมระยะเวลาการเข่า ๕ ปี รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ๒๖,๖๑๑,๒๐๐.- บาท 
(ยี่สิบหกล้านหกแสนหนึ่งหม่ืนหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

๕/ลำหรับการฟ-1....



สำหรับการเช่ารถส่วนกลาง คุณลักษณะรถเช่าเป็นไปตาม 
บัญซีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ เดือนธันวาคม ๒๔๖๖ ดังนี้ รถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ดัน ปริมาตรกระบอกสูบ 
ไม่ตาก'ว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ตํ่ากว่า ๑ ๑ ๐  กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่าง 
ด ้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน ๒๘ ดัน ส ัญญาเช ่า ๔ ปี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๔๔๔ 
และ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๔๔๔ ในอัตราค่าเช่าเดือนละ ๑๔,๘๔๐.- บาท/ดัน/เด ือน ตามบัญชีอัตราค่าเช่า 
รถยนต์ประ๓ ทต่าง  ๆ (สำหรับระยะเวลาเช่า ๔ ปี) ประเภทขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) 
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๔/ว ๖๔ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๔๔๔ เรื่องอัตราค่าเช่า 
รถยนต์มาใช่ในราชการ โดยในการเช่ารถส่วนกลางถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ ระเบ ียบกระทรวงการคล ังว ่าด ้วยการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างและการบริหารพ ัสด ุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๔๖๐ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององต์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๔๔๘ เพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๖๓

การก่อหนี้ผูกพันในการเช่ารถส่วนกลางถือปฏิบัติตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๖๓ ข้อ ๓๗ องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นอาจก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณได้ โดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น 
ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) เป็นโครงการที่ไม่อาจแยกงบประมาณต้ังจ่ายเพื่อดำเนินการ
ในแต่ละปีงบประมาณได้

(๒) มีรายไดํไม่เพียงพอที่จะดำเนินการในปีงบประมาณเดียว
หรือมีความจำเป็นต้องก่อหน้ีผูกพันงบประมาณรายจ่ายมากกว่าหน่ึงปีงบประมาณ

(๓) จ ัดทำงบประมาณ รายจ ่ายตามข ั้นตอนของกฎหมาย 
โดยจะต้องระบุในงบประมาณรายจ่ายปีบีจจุบันและงบประมาณรายจ่ายปีถัดไป ท่ีจะก่อหน้ีผูกพันให้ชัดเจน

(๔) ให้ก่อหน้ีผูกพันไดืไม่เกินสามปีงบประมาณ เว้นแต่ กฎหมาย 
มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ประกาศของกระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จึงขอเสนอญัตติ 
ขอความเห็นชอบการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณในการเช่ารถส่วนกลาง เพ่ือใช่ในงาน 
ราชการสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพื่อให้สภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน พิจารณาเห็นชอบต่อไป
ประธานสภาฯ มีสมาซิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม หรือไม่

เชิญท่านเฃมชาติ  ๆ ครับ
นายเฃมชาติ สุคันธวงค์ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ

กระผม นายเขมชาติ สุคันธวงศ์ สมาซิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน เขตเลือกตั้งที่ ๙ อำเภอเมืองลำพูน ในญัตติที่ท่านนายกฯ ได้แถลงไปเมื่อลักครู่ กระผมมีข้อสงสัย 
ในบางประการ กรณีที่เราจะเช่า หมายความว่าเป็นการเช่า หรือเป็นการเช่าซื้อ เพราะถ้าหากเป็นการเช่า ราคารวม 
ทั้งหมดจะประมาณ ๒๖ ล้านบาท ถ้าหากเราเช่าซื้อเป็นทรัพย์สินของเราเอง อาจใช้งบประมาณสูงกว่าเดิมเล็กน้อย 
แต่เราได้ทรัพย์สินเป็นของเราเอง ก็สงสัยว่าเหตุใดเราจึงไม่ซื้อเป็นของเราเอง เหตุใดเราต้องเช่า ซึ่งหากเราซื้อ 
เป็นของเราเอง เป็นกรรมสิทธฃองเรา เมื่อหมดอายุใช้งานเราก็สามารถประมูลเพื่อได้เงินคืนบางส่วน แต่หากเราเช่า 
เงินก็เสียไปเฉย  ๆ เราได้ใช้แต่เพียงรถ ซึ่งรถก็เป็นทรัพย์สินของผู้อื่นอยู่ กระผมต้องการทราบว่าเหตุใดเราไม่ซื้อ 
เป็นของเราเอง ขอบคุณครับ

/ ๖ ประธานสภาฯ....



๖

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านเฃมชาติ ฯ ที่ได้เรียนสอบถาม ถึงการเช่าหรือ
เช่าซื้อว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร ท่านนายกฯ มีสิ่งใดจะซื้แจงเพิ่มเติม หรือไม่ เชิญครับ

นายก อบจ. ลำพูน ผมจะขออภิปรายในภาพรวมก่อน หากหลังจากนี้ท ่านใด
ต ้องการรายละเอ ียด ก็จะให้เจ้าหน้าที่ซ ื้แจงออกมาเป็นตัวเลข ข ้อเท ็จจริงเป ็นการเช่านะครับ หลังจาก ๕ ปี 
เขาก็นำกลับคืนไปไม่ได ้เป ็นทรัพย์ส ินของเรา ไม ่ได ้เป ็นการเช ่าซ ื้อ ซ ึ่งต ัวเลขอาจม ีความใกล ้เค ียงก ันจร ิง 
แต ่จากป ระส บ การณ ์ท ี่ผมดำรงตำแห น ่งมาเก ือบ  ๔ ปี แม ้แต ่รถท ี่ซ ื้อค ันแรกต ั้งแต ่ผมเข ้ามา ค ่าใช ้จ ่าย 
ในการบำรุงรักษาสูงมากและมีท ุกเดือน ส่วนนี้ผมไม่ได้ตำหนิผู้ใดเนื่องจากเป็นทรัพย์สินส่วนกลาง ถ้าเป็นรถ 
ของท่านสมาชิกฯ ก็คงจะต้องดูอยู่ว่านี้ามันเครื่องขาดหรือไม่ เสียงเครื่องยนต์เป็นอย่างไรต่าง  ๆ จะสังเกตว่าสถิติ 
การซ่อมแซมสูงมากนะครับ ประกอบกับว่ารถส่วนนี้จะอยู่ในต่างอำเภอทั้งหมด ๒๘ แห่ง ที่เรารับถ่ายโอนมา 
อยู่บนดอยก็มี ตอนแรกก็จะเอาขับเคลื่อน ๒ ล้อ สุดท้ายมีอยู่ ๑ ท่ี คือ รพ.สต.บ้านปาเลา จะขอรถขับเคลื่อน ๔ ล้อ 
ก็เป็นการทดลองเช่า ๕ ปี หลังจากนั้นต้องมาปรึกษากันล้าสมมติว่ารถขับเคลื่อน ๔ ล้อไม่จำเป็น คราวหน้าก็อาจ 
พิจารณาเป็นรถขับเคลื่อน ๒ ล้อก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่ารถตังกล่าวจะใข้อย่างไรได้บ้าง ใช้รับส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาล 
ได้หรือไม่ หรือว่าเฉพาะในการมาประขุมหรือว่าการไปเอาอะไรต่าง  ๆ สำหรับเรื่องตัวเลข ก็ได้มีการคำนวณแล้ว 
อย่างที่พวกเราได้ทราบกันนะครับ ว่ารถที่ใข้งานหนักที่สุด คือ รถตำรวจ  ๆ ก็เช่ากันหมด ปรากฏว่าน่าจะได้ผล 
เพราะรถตำรวจก็ใข้อย่างสมบุกสมบันเช่นกันในทุกด้าน สำหรับการใช้รถอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบแล้วว่า 
นอกเหนือจากค่าซ่อมแล้ว รถก็คือรถราคาจะลดลงเรื่อย  ๆ ตามที่พัสดุของเราไปประมูลรถอายุการใช้งาน ๕ ปี ผมคาดว่า 
ล้าน่าไปขายราคาไม่เกิน ๒๐,๐๐๐.- บาท ล้าเป็นรถท่านสมาชิกฯ อาจได้มากกว่านั้น เพราะว่าท่านบำรุงรักษา 
เป ็นอย่างดี แต่สำหรับรถส่วนกลางผมก็ยังไม่มั่นใจว่า ๒ ๐,๐๐๐.- บาท จะขายออกหรือไม่ ก็ด้วยเหตุผลที่ว ่า 
เราต้องใช้งานในที่ห่างไกล ซึ่งรถในส่วนนี้จะได้รับ Service (บริการ) ล้ารถเกิดเสียหรือเกิดเหตุต่าง  ๆ ห้างร้าน 
ก็จะน่ารถไปเปลี่ยนให้ สมมติว่าเป็นเช่นนั้นนะครับ ซึ่งเขาจะน่าไปบำรุงรักษา โดยจะมีตารางการบำรุงรักษาของเขา 
ในจุดนี้เราก็สบายใจในเรื่องของการซ่อมบำรุง ในส่วนที่ผมกล่าวมาเป็นข้อเท็จจริงของรถ อบจ. เพราะมีการซ่อมทุกวัน 
ส่วนนี้ก็ถึอเป็นการทดลองขุดแรกว่าจะได้ผลเป็นอย่างไร แต่ผมเชื่อมั่นว่าน่าจะได้ผล เนื่องจากว่าอยู่ห ่างจากเรา 
สมัยก่อน อบจ. ไม่มีพื้นที่อย่างที่ผมกล่าว นับแต่นี้ อบจ. มีพื้นที่ทุกตำบลบางตำบลมี ๒ พ้ืนท่ี อย่างไรก็ตามขอฝาก 
ท่านสมาชิกฯ ทั้งหลาย ช่วยกันดูแล เพราะพื้นที่ตังกล่าวเป็นพื้นที่ของเรานะครับ ช่วยเหลือสนับสนุนหรือจะช่วย 
อะไรต่าง  ๆ ก็แล้วแต่ เรามีมีสิทธเต็มที่รวมทั้งรถตังกล่าวด้วย ในจุดนี้ แต่ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการเติมนั้ามันเครื่อง 
หรือการเติมนั้ากลั่นต่าง  ๆ เพราะส่วนนี้ทางบริษัทจะเป็นผู้ตำเนินการให้ ผมคาดว่าก็จะทำให้ทุกอย่างเบาใจไป 
ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านนายกฯ ท ี่กรุณาขึ้แจง ความจริงอยากตั้งเป ็น
ข้อสังเกตสำหรับพวกเรานะครับ อย่างที่เราเคยไปศึกษาดูงานหลาย อบจ. ส่วนใหญ่ อบจ. หรือหน่วยงานราชการ 
เขาจะใช้ระบบเช่า เพราะว่าประหยัดในเรื่องของการบำรุงซ่อมแซม โดยเฉพาะเครื่องจักรครบกำหนดก็ส่งคืน 
และเช่าใหม่ เพราะว่าการบำรุงซ่อมแซมถือว่าใช้งบประมาณมากทางเจ้าหน้าที่เราพอจะมีราคาเปรียบเทียบหรือไม1 
ว่าเช่าซื้อกับเช่าต่างกันมากเพียงใด น่าเรียนให้ทางสภาเราได้ทราบ เชิญครับ

๗/นางวิซนันที....



นางวิซนันท์ จุลบุตร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
เรียน ประธานสภาๆ และสมาซิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ
ฃฺออนุญาตนำเรียน'ว่า ถ้าหากเราซื้อรถอัตราตามมาตรฐาน 

ครุภัณฑ์ของปี พ.ศ ๒๕๖๖ กำหนดไว้ว่ารถบรรทุกดีเซลขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี 
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตํ่ากว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีข่องว่างด้านหลังคนขับ อัตราค่ารถ 
ต่อคัน ๙๒๗,๐๐๐.- บาท ถ้าสมมุติว่าเราซื้อ ๒๘ คัน จะใขัเงินทั้งหมดกว่า ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท กล่าวคือ 
ให้ทุกแห่ง ๒๘ คัน จะใข้เงินท้ังหมด ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท เกือบ ๒๖,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท นะคะ แต่ถ้าเทียบอัตรา
ของการเข ่ารถของเรา ๕ ปีรวมทั้งหมดประมาณ ๒๖,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท เข่นกัน แต ่ถ ้ามาด ูตามระเบ ียบ 
ของกระทรวงการคลังที่เขาคิดอัตราค่าเข่าที่กำหนด ๑๕,๘๔๐.- บาท น้ัน จะรวมอัตราค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 
ค่าราคารถ ค่าบำรุงรักษา และค่านั้ามันหล่อลื่นรวมถึงประกันภัยขั้น ๑ และค่าจดทะเบียนและภาษีรถยนต์ใหม่ 
ซึ่งส่วนนี้เป็นค่าอัตราที่จะเกิดขึ้น หากเราซื้อเองเราจะต้องมีค ่าใช้จ่ายดังกล่าวทุกปีต่อเนื่อง อีกทั้งถ้ารถเรานั้น 
ม ีระยะการใข ้งานเก ิน ๕ ปี ค ่าซ ่อมแซมหรือค ่าบำรุงร ักษาก็จะส ูงข ึ้น ส่วนนี้ถ ือเป ็นข้อแตกต่างซึ่งกำหนด 
อยู่ในระเบียบของกระทรวงการคลัง ขออนุญาตนำเรียน ขอบคุณค่ะ

ประธานสภาฯ ขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ ผอ.กองสาธารณสุข ครับ ที่ได้นำเรียน
ข้อมูลเพิ่มเติม ระหว่างการเข่ากับเข่าซื้อว่าวิธีการใด จะเป็นผลประโยขนํกับทางราขการมากกว่ากัน

สมาซิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติม หรือไม่
เซิญท่านบุญเลิศ ฯ ครับ

นายบุญเลิศ อินบุรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขตเลือกต้ังท่ี ๓ อำ๓ อป่าซาง
เรียน ท่านประธานสภาผ่านไปทางฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่
จากการรับฟ ้งเม ื่อล ักครู่ สรุปว่าเราจะเข ่ารถบรรทุกดีเซล 

ตามข้อ ๘.๒ ในขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี แบบมีซ่องว่างด้านหลังคนขับ เมื่อลักครู่ทาง 
เจ ้าหน้าท ี่ได ้นำเสนอว่าราคาต่อหน่วย รวมภาษีม ูลค ่าเพ ิ่ม ๙ แสนกว่าบาท แต่ในเอกสาร ๗ ๑ ๓ ,๐ ๐ ๐.-บาท 
ขอทราบรายละเอียดตัวนี้ว่าเหตุใดจึงไม่ตรงกับที่เจ้าหน้าที่นำเสนอ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ ทางเจ้าหน้าที่มีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ เซิญครับ

นางวิขนันที จุลบุตร เรียน ประธานสภาฯ และสมาซิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ
ดิฉัน นางวิซนันที จุลบ ุตร ผ ู้อำนวยการกองสาธารณส ุข 

ขออนุญาตนำเรียนว่า เอกสารที่ท่านสมาซิกสภาฯ ได้แจ้งเมื่อลักครู่เป็นราคาของรถขับเคลื่อน ๒ ล้อ ส่วนท่ีดิฉัน 
นำเรียนเมื่อลักครู่เป็นราคารถขับเคลื่อน ๔ ล้อ ค่ะ รถขับเคลื่อน ๔ ล้อ ถ้าเราซื้อจะเป็นราคา ๙๒๗,๐๐๐.- บาท 
ถ้ารถขับเคลื่อน ๒ ล้อจะเป็นราคา ๗๑๓,๐๐๐.- บาท ของเราที่จะเข่าเป็นรถขับเคลื่อน ๔ ล้อ ซึ่งเราไม่ได้อ้างอิง 
ราคาซื้อค่ะ เราอ้างอิงจากระเบียบกระทรวงการคลังที่เป็นราคาเข่าในอัตรา ๑๕,๘๔๐.- บาท ค่ะ

๘/ประธานสภา....



ประธานสภาๆ ขอบคุณเจ้าหน้าที่ครับ ส่วนใหญ่เราจะนำไปใช้โนถ่ินทุรกันดาร
ต้องใช้รถขับเคลื่อน ๔ ล้อ ราคาประมาณ ๙๐๐,๐๐๐ กว่าบาท ก็เปีนที่เช้าใจกันนะครับ

มีสมาซิกท่านใด จะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม หรือใม่

เซิญท่านสืบสวรรค์ ฯ ครับ

นายสืบสวรรค์ เก่งสาริกรรถร กราบเรียน ท่านประธานๆ ที่เคารพ
กระผม นายสืบสวรรค์ เก่งสา'ริกรรณ์ สมาซิกสภาองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขตเลือกตั้งที่ ๘ อำเภอเมืองลำพูน ขอเรียนถามว่าระหว่าง รพ.สต. ทุกแห่งที่เราต้อง 
ทำการเข่ารถ เพื่อใช้ในงานของ รพ.สต. ท้ังหมด ๒๘ แห่ง ๒๘ คัน ขอเรียนถามว่าทั้ง ๒๘ แห่งนี้ เป็นถิ่นทุรกันดาร 
ทั้งหมดหรือใม่ หรือขึ้นดอยทั้งหมดหรือไม่ ถ ้าเราสามารถประหยัดในส่วนของ รพ.สต. ท ี่เป ็นอำเภอเม ือง 
หรืออำเภอปาซาง ซึ่งตอนนี้ผมยังใม่เห็นนะครับว่าญัตติที่เสนอมานี้ มี รพ.สต. ๒๘ แห่ง ที่ใดบ้างที่ฃอรถเช้ามา 
แต่ผมม่ันใจว่าถ้าอำ๓อเมือง และอำเภอปาซาง น่าจะใม่ต้องใช้รถขับเคล่ือน๔ ล้อ เพราะเม่ือสักครู่ท่าน ผอ.กองสาธารณสุข 
ใต้ขึ้แจงตามที่ท่านบุญเลิศซักถาม เรื่องการเข่ารถขับเคลื่อน ๔ ล้อ และการเข่ารถขับเคลื่อน ๒ ล้อ ราคาแตกต่าง 
กันมาก ดังนั้นผมจึงขอเสนอเป็นข้อห่วงใย ถ้าส่วนนี้เราสามารถประหยัดงบประมาณในการเข่าใต้ ๕ ปี ถ้าสมมุติว่า 
๒๘ คัน หากบางอำเภอที่ไม่จำเป็นต้องใช้รถขับเคลื่อน ๔ ล้อ ไม่ได้ไปในถิ่นทุรกันดาร ไม่ได้ไปลุยโคลน หรือว่าไม่ไต้ 
ไปในถิ่นที่เป็นดอยต่าง  ๆ อย่างนี้ก็ฝากความห่วงใยว่าบางส่วนก็ควรจะใช้รถขับเคลื่อน ๒ ล้อ เพื่อที่จะไต้ประหยัด 
งบประมาณที่เราจะต้องก่อหนี้ผูกพันกันตรงนี้ต้วย ขอบคุณท่านประธานฯ ครับ

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านสืบสวรรค์ ฯ ที่ได้ให้ข้อสังเกตถึงความแตกต่าง
ใน พ ื้น ท ี่ว ่าจำเป ็น  หรือไม่ ท ี่จะต ้องใช ้รถข ับเคล ื่อน ๔ ล้อ ทั้ง ๒๘ แห่ง บางแห่งก็อย ู่ในเขตพ ื้นท ี่ในเม ือง 
อาจไม่จำเป็นต้องใช้ อันน้ีก็เป็นข้อสังเกตนะครับ ทางเจ้าหน้าท่ี หรือทางท่านนายกฯ มือะไรเพ่ิมเติม หรือไม่

นายก อบจ. ลำพูน ข้อเท็จจริงผมก็ไต้กล่าวไว้แต่แรกแล้วนะครับ “ปลูกเรือน
ตามใจผู้อยู่ ผ ูกลู่ตามใจผู้นอน” ทุกอย่างเราสอบถามข้อมูลไปยัง ผอ.รพ.สต. ทั้งหมดแล้ว และในส่วนสุดท้าย 
รู้ส ิกว่าค่าเข่าจะต่างกันไม่เท่าไร ระหว่างรถขับเคลื่อน ๔ ล้อ กับรถขับเคลื่อน ๒ ล้อ ผมอยากให้เป็นมาตรฐาน 
เดียวกันทั้งหมด ถ้าจะเอาแบบแย่ที่สุดกับบางส่วนที่จะไม่สามารถขึ้นดอยไต้ ขึ้นอยู่กับว่าจะเอาจุดใด ก็ถึอว่าตอนนี้ 
๕ ปีแรก ลองดูตัวนี้ก่อน โดยเฉพาะตัวเลขที่แสดงออกมาขัด  ๆ คาดว่าไม่ได้ประหยัดกว่ากันเท่าไร โนต้านค่าเข่า 
รู้สึกว่าส่วนหนึ่งเป็นรถยนต์ส่วนกลาง เป็นรถน่ัง อีกอันหนึ่งเขาเรียกว่ารถบรรทุก ซึ่งค่าใช้จ่ายก็จะแตกต่างกันไปด้วย 
ทางนี้ก็คิดว่าเป็นการทดลองในข่วง ๕ ปีแรก จากนั้นก็จะปรากฏข้อเท็จจริงว่า รถบางคันขับเคลื่อน ๒ ล้อ บางคัน 
ขับเคลื่อน ๔ ล้อ จะประหยัดจริงหรือไม่ และระยะยาวเป็นอย่างไร ก็ขอรับข้อเสนอไว้เพื่อจะปรับปรุงต่อไป

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านนายก ฯ ครับ

เชิญท่านบุญเลิศ ฯ ครับ

๙ /นายบุญเลิศ....



นายบุญเลิศ อินบุรี สมาซกสภาองคการบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขตเลือกต้ังท่ี ๓ อำเภอป่าซาง
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ นะครับ
เรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน เราต้องศึกษาข้อมูลให้รอบด้าน
ประเด็นแรก อยากจะให้เจ้าหน้าที่ได้นำเรียนซี้แจงว่า รพ.สต.

ที่เราจะซื้อที่ขึ้นดอยมีกี่ รพ.สต. ผมอยากทราบรายซื่อ
ประเด็นที่ ๒ ก็ค ือราคาต่างกันระหว่าง ๗ ๐๐,๐๐๐.- บาท 

กับ ๙๐๐,๐๐๐.- บาท ต่างกัน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท ฉะน้ัน ค่าเช่าก็ต้องต่างกันแน่นอน ประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือ 
ค่านั้ามันเราเป็นคนจ่ายใช่หรือโม่ เมื่อค่านั้ามันเราเป็นคนจ่าย ผมว่ารถขับเคลื่อน ๔ ล้อ ค่านั้ามันจะต้องสูง ฉะน้ัน 
เราต้องคำนวณบวกลบ คิดว่าเจ ้าหน้าที่คงจะคำนวณแล้วในประเด็นนี้ ผมอยากจะให้หยิบยกมาพิจารณาด้วย 
ในเรื่องของค่านํ้ามัน ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านบุญเลิศ ฯ ท่ีใหข้้อสังเกตเพิ่มเติม ครับ

เขิญท่านปวีณวัชรี ฯ ครับ

นายปวีณวัชรี ศรีพงษ์ สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขตเลือกต้ังที่ ๔ อำ๓ อเมืองลำพูน
เรียน ท่านประธานสภาฯ ท่านผู้บริหาร และท่าน ผอ. นะครับ
ผมจะขอเสริมจากประสบการณ์ที่เคยทำงานด้านนี้มา นะครับ 

ก็คือในส่วนของการเช่ารถ การเช่ารถของบริษัทต่าง  ๆ ที่นำเสนอมา โดยหลักแล้วเขาจะตั้งราคาส่วนนี้ผมกล่าวถึง 
บริษัทที่ตั้งขึ้นมานะครับ เขาจะตั้งราคาจากราคาตลาดจริง  ๆ แล้วนำมาหารค่าเช่าโดยตรง หารจำนวนปี หารจำนวน 
เดือนออกมาเป็นเท่าไร  ๆ คิดตามนั้น ซึ่งตามเอกสารที่นำเข้ามาก็อยู่ประมาณนั้นเลยครับ กล่าวคือ ถ้าคิดราคาอยู่ที่ 
๗ ๐๐,๐๐๐ กว่าบาท เมื่อหารออกมาแล้วก็จะเหลือเดือนละหมื่นต้น  ๆ ประมาณ ๑๒,๐๐๐ - ๑๓,๐๐๐ บาท 
แต่ล้าเอาราคาที่อยู่ท ี่ ๙๐๐,๐๐๐ กว่าบาท ก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ ๑๕,๐๐๐ กว่าบาท ซ่ึงบริษัทรถส่วนใหญ่ไม่ได้ 
สนใจราคาตรงนี้ว่าเขาจะมืกำไรเท่าใด เขาจะมีกำไรก็ต่อเมื่อวันที่เขาขายรถ ณ วันน้ัน คือ อีก ๕ ปี เมื่อเขาขายรถ 
เขาถึงจะมีกำไร ซึ่งกำไรตรงนั้นเขาอาจจะกำไรถึง ๓๐๐,๐๐๐ -  ๔๐๐,๐๐๐ บาท ก็ขึ้นอยู่กับเขา ซึ่งรถที่บ้านผมเอง 
หลายคัน ผมก็ใข้รถจากบริษัทเช่าที่มี C onnection (เครือข่าย) และที่เพื่อนสมาขิกฯ เป็นห่วงว่าในส่วนของรถ 
ถ ้าเช ่ามาแล้วจะม ีป ีญหาส ่วนน ั้นส ่วนน ี้ หรือไม่ ผมขอบอกส่วนดืฃองการเช ่ารถก่อนนะครับ คือ อย่างแรก 
รถที่เราได้มาทุก ๕ ปี เราจะไต้รถใหม่ทุกครั้ง โดยที่การซ่อมบำรุง และการ M aintenance (ซ่อมแซม) ทุกอย่าง 
เราแทบจะไม่ต้องกังวลเลย ถึงเวลาจะมีบริษัทรถเช่าเข้ามาจัดการให้ทั้งหมด ซึ่งตอนนั้นรบกวนฝากทางเจ้าหน้าที่ 
อีกครั้งหนึ่งว่าตรงนั้นสามารถทำสัญญาได้ว่าผู้นำรถเข้าไป M aintenance (ซ่อมแซม) จะเป็นคนขับรถของเราเอง 
หรือว่าบริษัทจะจัดรถมาเปลี่ยนได้ ตรงนี้ให้เป็นข้อ C om m ent ไว้ โดยหลักของการเช่ารถอีกอย่างหนึ่ง คือ บริษัท 
จะต้องนำรถที่ราคาใกล้เค ียงกัน และมีสมรรถนะเหมือนกันมาเปลี่ยนให้เราใช้งานก่อน ซ ึ่งเราจะไม่เส ียเวลา 
ณ. ตรงนั้น ยกตัวอย่างกรณ ีรถยางแตกใช้งานไม่ได้ต ้องนำรถเข ้าศ ูนย์ประมาณครึ่งว ัน โดยขณะนั้น มีผู้ป่วย 
ต้องนำส่งหรือมีผู้สูงอายุที่จะต้องไปทำกายภาพอีกที่หนึ่ง ตรงนั้นเราจะไม่เสียเวลาครึ่งวันไป ส่วนนี้ถือเป็นข้อดี 
ส่วนข้อเสียอย่างที่ว่านะครับ ก็คือรถตรงนั้นเราเสียเปล่า ซึ่งเราก็ไม'ได้ขายทอดตลาดต่อไปซึ่งผมมองแล้วก็อย่างที่ 
ท ่านนายกฯ กล่าวไปข้างต้น ค ือขายทอดตลาดไปแล้วก็อาจจะเหลือหลักหมื่น แต่ถ ้าเก ิดบริษ ัทรถนำไปขาย 
เขาไต้หลักแสน อย่างผมซื้อมาผมก็ซื้อหลักแสนเหมือนกันครับ ตรงนี้เป็นข้อแตกต่างกันระหว่างการเช่ากับการซื้อรถ 
เป ็นของตัวเอง ถ้าถามในส่วนตัวของผม ต ั้งแต ่ทำมาในส ่วนของการทำรถเช ่าและเป ็นผ ู้เช ่ารถ ผมแนะนำ 
ให้เป็นการเช่าครับ ขอบคุณครับ

๑ ๐ /ประธานสภา....



ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านปวีณวัขร์ ฯ ที่ให้ข้อสังเกตว่าเช่ากับซื้อ วิธีการใด
จะเกิดความคุ้มค่ากว่ากัน เท่าที่ฟ้งพอสรุปได้ว่าท่านเห็นควรให้เช่าดีกว่านะครับ ได้รถโหมใช้ทุก  ๆ (ร: ปี

เชิญท่านสืบสวรรค์  ๆ ครับ เดี๋ยวผมจะขอมติเลยนะครับ

บายสิบสวรรค์ เก่งสาริกรรณ์ สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขตเสือกต้ังท่ี ๘ อำ๓ อเมืองลำพูน
กราบเรียน ท่านประธานสภาๆ ที่เคารพ

เมื่อสักครู่ท่านบุญเลิศ ฯ ได้อธิบายแทนไปแล้ว แต่ผมลองมา 
คำนวณด้วยเครื่องค ิดเลข ปรากฎว่าส่วนต่างระหว่างรถขับเคลื่อน ๒ ล้อ และรถขับเคลื่อน ๔ ล้อ ต่างกันอยู่ 
๒๑๔,๐๐๐.- บาท/คัน หากเราประหยัดได้ ๑๐ คัน เท่ากับ ๒,๑๔๐,๐๐๐.- บาท ตรงนี้นำฝากไว้ให้ทางฝ่ายบริหาร 
หร ือทางข ้าราขการไว้เป ็นการบ ้านด ้วยว่า สมมุติมี รพ.สต. จำนวน ๑๐ แห่ง ไม่ได้อยู่ในถิ่นทุรกันดาร เช่น 
อ ำ เภ อ บ ้าน ธ ี อ ำ เภ อ เม ือ ง  อ ำ เภ อ ป า ซ าง  ผ ม ม ั่น ใจ ว ่าไ ม ่ค ่อ ย ไ ด ้ล ุยพ ื้น ท ี่ท ุรก ัน ด าร เท ่าใด  ห ากว ่า 
ส ่วนนี้ปรับเปลี่ยนเป ็นเช ่ารถที่ข ับเคลื่อน ๒ ล้อ จะประหยัดได้ถึงคันละ ๒๑๔,๐๐๐.- บาท ๑๐ คัน เท่ากับ 
๒,๑๔๐,๐๐๐.- บาท ทำถนนคอนกรีตได้ ๑ เส้น ขอบคุณครับ

ประธานสภๆฯ ขอบค ุณ ท ่านส ืบสวรรค ์ ฯ ครับ เราก ็ได ้อภ ิป รายก ัน มา
พอสมควรแล้ว ก็ถือเป็นมิติใหม่ในครั้งนี้ อย่างที่ท่านนายกฯ นำเรียนในเบื้องด้นว่าอยากให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
๔ ปีน ี้ ล ้าเราเช ่าแล ้วเก ิดความคุ้มค ่า ปีต่อไปเราอาจจะเช่าทั้งหมด ทั้งรถหรือเครื่องจักรต่าง  ๆ เราลองดูก่อน 
น่าจะได้ สิ่งที่พวกเราเป็นห่วงก็ต้องขอขอบคุณ ขอสมาชิกอีก ๑ ท่าน นะครับ ท่านคิรคักดี๋ ฯ เชิญครับ

นายคิรคกัด๋ี ทองยอด เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่เคารพ

กระผม นายคิรค ักดี๋ ทองยอด สมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส ่วนจังหวัดลำพ ูน เขตเล ือกต ั้งท ี่ ๒ อ ำเภ อ ล ี้ ความจริง คือ การอภ ิปรายสามารถปล ่อยเต ็มท ี่ได ้เลยคร ับ  
ท่านประธานฯ ไม่จำเป็นต้องไปจำกัดว่าเท่านั้นเท่านี้ ผมเห็นด้วยกับท่านนายกฯ ในเรื่องของการเสนอให้เช่ารถ 
เพราะผมอยู่ใบวงการเหมืองมา ผมใช้รถค่อนข้างหนักรถของผมใช้ ๑ คัน ๘ ชั่วโมงเท่ากับที่อื่นใช้ ๒๔ ชั่วโมง 
แต่สิ่งที่ผมเป็นห่วงและขอฝาก คือมาตรฐานการใช้รถที่ท่านนายกฯ ได้ยกตัวอย่างขึ้นมาครั้งแรก กล่าวคือ คนเรา 
อยู่ท ี่จ ิตสำนึกใบการใช้รถถ้าเราไม่มืระเบียบ ไม่มืมาตรฐานการควบคุมการใช้รถ การออกรถ การจับกิโลเมตร 
เสียหายทุกที่ครับไม'ว่าราชการหรือบริษัท ผมขอฝากเรื่องของจิตสำนึกครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่าบคิรคักดี๋ ฯ ครับ อันที่จริง ผมก็อยากให ้เวลา
ท่านสมาชิกฯ ได้อภิปรายกันเยอะ  ๆ แต่ว่าประเด็นใดที่ซํ้า เราก็อย่าอภิปราย เพราะจะเสียเวลา อยากให้อภิปราย 
ในประเด็นใหม่  ๆ ขอสมาชิกอีกท่านนะครับ ท่านยกมือมานานแล้ว

ท่านบุญเลิศ ฯ เชิญครับ

๑ ๑ /นายบุญเลิศ....



นายบุญเลิศ อินบุรี สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขตเลือกต้ังท่ี ๓ อำเภอป่าซาง
เรียน ประธานสภาฯ ที่เคารพ

ในประเด็นของผมยังไม่ได้รับความกระจ่าง เพราะเมื่อสักครู่ 
ผมประสงค์จะให้เจ้าหน้าที่ได้ซี้แจงเกี่ยวกับข้อมูล รพ.สต. เพราะว่าเราจะพิจารณาว่าจะใข้รถขับเคลื่อน ๒ ล้อ 
หร ือรถขับเคล ื่อน ๔ ล้อ เน ื่องจากเราย ังไม ่ได ้ในส ่วนของรายละเอ ียด เพ ราะค ่าน ํ้าม ัน เป ็นส ่วนท ี่สำค ัญ  
และเป็นส่วนที่แตกต่างกัน นอกจากค่าตัวรถจะห่างกัน ๒๐๐,๐๐๐.- บาทแล้ว ประกอบกับยังไม่ทราบว่าประธานสภาฯ 
จะขอมติประเด็นใด จะขอมติเข่าแบบ ๔ ล้อ หรือว่าจะมีการลงมติ ๒ คร้ัง ว่าเห็นสมควรจะเอา ๒ ล้อ หรือ ๔ ล้อ อันดับแรก 
ผมอยากจะได้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ก่อน ว่ามี รพ.สต. ที่ใดน้าง เพราะมันผูกมัดไป ๕ ปี นะครับ ขอรายละเอียดก่อน 
ผมเห็นด้วยเรื่องเข่าแน่นอนว่าดีกว่ามาก เพราะถ้าซ่อมจะมีปิญหามาก ซ่อมแล้วไมใช่วัน หรือสองวันจะเสร็จ ยกตัวอย่าง 
ฝ่ายช่าง ซ่อมแต่ละครั้งใข้ระยะเวลาเป็นเดือน ฉะน้ัน การเข่าเป็นสิ่งที่ดีแต่อยากจะเข่าที่มันดีที่สุดในงบประมาณ ๕ ปี 
อยากจะขอรายละเอียดทางฝ่ายเจ้าหน้าท่ีนะครับ ว่ามี รพ.สต. ก่ีแห่งท่ีอยู่บนดอย ขอเพียงเท่าน้ีก่อนขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ ขอบคุณครับ ทางเจ้าหน้าที่มีสิ่งใดจะซี้แจงเพิ่มเติม หรือไม่

เชิญครับ

นางวิซน้นท์ จุลบุตร เรียน ท่านประธานฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านค่ะ

ดีฉัน นางวิฃนันท์ จ ุลบ ุตร ผ ู้อำนวยการกองสาธารณส ุข 
ขออนุญาตนำเรียนข้อมูลท ี่ทาง รพ.สต. ได้ส่งให้กับกองสาธารณสุข ในเรื่องของการใข้รถนะคะ ที่อยู่ในเขต 
ของพื้นที่ห่างไกลจะประกอบด้วย เขตอำเภอแม่ทา อำเภอล ี้ อำเภอทุ่งห ัวข ้าง และอำเภอบ้านโอ่ง แต่ในการ 
ปฏิบัติงานที่เราได้สอบถามเจ้าหน้าที่ หลังจากถ่ายโอนมาอยู่กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เราจะต้องมีส่วนร่วม 
ในการปฏิบ ัต ิงาน แม ้แต ่ในเขตอำเภอเม ือง ยกตัวอย่างเข ่น ล ้าเก ิดอำเภอล ี้ หรือพื้นที่ห ่างไกลเขามีกีจกรรม 
เราจะกระตุ้นให้ รพ.สต. ที่อยู่ในทุกเขตส่งเจ้าหน้าที่ไปมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม ดังนั้น ถ้าสมมุติว่า 
ในการใข้รถเราพิจารณาแล้วว่าล้าเป็นขับเคลื่อน ๔ ล้อ ถึงแม้ว่าเขาอยู่ในเมือง แต่หากเขาต้องเข้าไปร่วมกิจกรรม 
ในพ้ืนท่ีห่างไกล เขาก็สามารถที่จะไปร่วมกับเราได้ ซึ่งส่วนนี้ก็อาจเป็นประโยชน์ส่วนหนึ่งสำหรับการใช้รถส่วนกลาง 
ขอบคุณมากค่ะ

ประธานสภาฯ ขอบคุณครับ เมื่อสักครู่ท่านบุญเลิศ ฯ สอบถามว่า จะขอมติใด
ก ็เป ็น การขอม ต ิตาม ญ ัตต ิท ี่ท ่าน น ายกฯ เสนอนะครับ กล ่าวค ือ ขอความเห ็นชอบในการก ่อหน ี้ผ ูกพ ัน  
งบ ป ระมาณ รายจ ่าย ซ ึ่งก ็ค ือการเข ่ารถข ับ เคล ื่อน ๔ ล้อ ม ิใข ่ว ่าเป ็นพ ื้นท ี่ราบ จะเป ็นรถข ับเคล ื่อน ๒ ล้อ 
หรือเป็นพื้นที่ลำบาก จะเป็นรถขับเคลื่อน ๔ ล้อ ญัตติที่ท่านนายกฯ เสนอมาคือ การเข่ารถเหมือนกันทั้งหมด 
เป็นมาตรฐานเดียวกัน คือ รถขับเคลื่อน ๔ ล้อทุกแห่ง มีเพียงมติเดียว มิได้ขอมติ ๒ ล้อ หรือ ๔ ล้อ แต่อย่างใด

ก็คงจะไม่มีสมาชิกฯ ท่านใด อภิปรายเพิ่มเติม

ไม่มีนะครับ

๑๒/ต่อไป....



ต่อไป จะเป็นการลงมติ ก่อนจะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ
นับองค์ประขุมด้วยครับ

มีสมาซิกอยู่ในที่ประขุม ๒๓ คน ถือว่าครบองค์ประขุม
สมาซิกท่านใด เห็นชอบ ให้ ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย 

เกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ในการเข่ารถส่วนกลาง เพื่อใช้ในงานราชการสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามที่ท่านนายกฯ เสนอ โปรดยกมือ (๒๒ เสียง)

สมาซิกท่านใด ไม่เห็นขอบ ให้ ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย 
เกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ในการเข่ารถส่วนกลาง เพื่อใช้ในงานราชการสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน โปรดยกมือ (ไม่มีการยกมือ)

ผลการลงมติ
- เห็นชอบ ๒๒ เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง ๑ คน
- ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๔

ระเบียบวาระท่ี ๔ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ประธานสภาฯ ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพ ูน ได้เสนอญัตติ
ขออนุม ัต ิโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน 
ซึ่งรายละเอียดได้ส่งให้สมาซิกฯ ทุกท่านแล้ว

เชิญท่านนายกฯ แถลงญัตติ

นายก อบจ.ลำพูน เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมาซิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

ตามท ี่ อ งค ์ก ารบ ร ิห ารส ่ว น จ ังห ว ัด ล ำพ ูน ไ ด ้ป ระ ก าศ  
ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ วันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ น้ัน

อ ง ค ์ก า ร บ ร ิห า ร ส ่ว น จ ัง ห ว ัด ล ำ พ ูน  ม ีค ว า ม จ ำ เป ็น  
ต้องโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ดังนี้

๑. โอนลด จำนวน ๔ รายการ
๑ .๑  แ ผ น ง าน ก าร ศ ึก ษ า  ง า น ร ะ ด ับ ก ่อ น ว ัย เร ีย น  

และประถมศึกษา งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเก ี่ยวเน ื่องก ับการปฏิบ ัต ิราชการท ี่ไม ่เช ้าล ักษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอื่น  ๆ หน้า ๒๓๐ ข้อ ๐๑ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ของโรงเรียนองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน ปาปวย ตั้งไว้ ๒,๙๘๓,๑๖๐.- บาท (สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบ 
บาทถ้วน) ขอโอนลด จำนวน ๓๐,๙๕๐.- บาท (สามหมื่นเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๑๓/๑.๒ แผนงาน....



๑ .๒ แ ผ น ง าน ก า ร ศ ึก ษ า  ง า น ร ะ ด ับ ม ัธ ย ม ศ ึก ษ า  
งบดำเน ินงาน ค่าใช้สอย รายจ ่ายเก ี่ยวเน ื่องก ับการปฏ ิบ ัต ิราชการท ี่ไม ่เข ้าล ักษณ ะรายจ ่ายงบรายจ ่ายอ ื่น   ๆ
หน้า ๒๔๑ ข้อ ๐๑ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
นาทราย งบประมาณตั้งไว้ ๓,๓๔๖,๔๑๐.- บาท (สามล้านสามแสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน) ขอโอนลด 
จำนวน ๓๐,๐๐๐.- บาท (สามหม่ืนบาทถ้วน)

๑ .๓ แผน งาน การศ ึกษา งานศ ึกษาไม ่กำหนดระด ับ  
งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราขการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น หน้า ๒๔๗ 
ข้อ ๐๑ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
งบประมาณตั้งไว้ ๓,๑๙๖,๔๑๐.- บาท (สามล้านหนึ่งแสนเถ้าหมื่นหกพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน) ขอโอนลด จำนวน 
๓๐,๐๐๐.- บาท (สามหม่ืนบาทถ้วน)

๑.๔ แผนงานการศ ึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
งานก ีฬา และน ันทนาการ งบดำเน ินงาน ค่าใช้สอย รายจ ่ายเพ ื่อให ้ได ้มาซ ึ่งบร ิการ หน้า ๒๘๒ ข้อ ๐๑ 
ค ่าจ ้าง เห ม าบ ร ิก ารท ำข อ งแ ล ะก ารบ ร ิก าร  งบ ป ระมาณ ต ั้งไว ้ ๘ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐ .- บาท (แปดแสนบาทถ ้วน) 
ขอโอนลด จำนวน ๓๐๒,๐๖๖.- บาท (สามแสนสองพันหกสิบหกบาทถ้วน)

๒. โอ น ไป ต ั้งจ ่าย เป ็น รายก ารให ม ่ เพ ื่อจ ัดซ ื้อคร ุภ ัณ ฑ ์ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๓ รายการ จำนวนงบประมาณ ๓๙๓,๐๑๖.- บาท (สามแสนเก้าหมื่น 
สามพันสิบหกบาทถ้วน) ดังนี้

๒.๑ ครุภัณฑ์การเกษตร สปริงเกอร์ แบบยิงไกล (BIG GUN) 
จำนวน ๒ ชุด ราคาชุดละ ๑๔๙,๑๔๘.- บาท รวมเป็นเงิน ๒๙๘,๓๑๖.- บาท

๒.๒ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน
๑ เคร่ือง ราคาเครื่องละ ๙๐,๙๔๐.- บาท

๒.๓ ครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมโคจร จำนวน ๓ เครื่อง 
ราคาเครื่องละ ๑,๒๔๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๓,๗๔๐.- บาท

โ ด ย ป ฏ ิบ ัต ิต าม ร ะ เบ ีย บ ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย ว ่า ด ้ว ย  
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๖๓

ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ 
โอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป ็นอำนาจอนุมัต ิ 
ของสภาท้องถิ่น

ด ังน ั้น  เพ ื่อ ใ ห ้ก า ร บ ร ิห า ร จ ัด ก า ร ด ้า น ง บ ป ร ะ ม า ณ  
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จึงขอเสนอ 
การอนุม ัต ิโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ตามบัญชีขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายๆ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนพิจารณาอนุมัติ ต่อไป

ประธานสภาฯ มีสมาขิกท่านใดจะสอบถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติม หรือไม่
ไม่มีนะครับ

๑๔/ต่อไป....



นับองค์ประชุมด้วยครับ
ต่อไป จะเป็นการลงมติ ก่อนจะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ 

มีสมาขิกอยู่ในที'ประชุม ๒๓ คน ถือว่าครบองค์ประชุม
สมาข ิกท ่านใด อนุมัต ิ ให้ โอ น งบ ป ระม าณ รายจ ่าย  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามท่ีท่านนายกๆ เสนอ โปรดยกมือ (๒๒ เสียง)
สมาขิกท ่านใด ไม่อนุมัติ ให้ โอนงบประมาณ รายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โปรดยกมือ (ไม่มีการยกมือ)

ผลการลงมติ
- อนุมัติ ๒๒ เสียง
- ไม่อนุมัติ - เสียง
- งดออกเสียง ๑ คน
- ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๕

ระเบียบวาระท่ี ๕ ญ ัตต ิขออน ุม ัต ิใช ้จ ่ายเง ินสะสม ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ประธานสภาฯ ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพ ูน ได้เสนอญัตติ
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ่งรายละเอียด 
ได้ส่งให้สมาขิกสภาฯ ทุกท่านแล้ว

เขิญท่านนายกฯ แถลงญัตติ

นายก อบจ. ลำพูน เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมาขิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

ด้วย องค ์การบ ร ิห ารส ่วน จ ังห ว ัดลำพ ูน  ม ืความ จำเป ็น  
ที่จะต้องใช้จ่ายเงินสะสม เงินนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
ซึ่งเป็นโครงการ/กิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ในการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนและสิ่งก่อสร้างขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูนให้ได้มาตรฐาน และมีสภาพที่ดีขึ้น ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประขาขน และเพื่อแก้ไข 
บีญหาความเดือดร้อนของประขาขนในการใช้เส้นทางสัญจรไปมา มีถนนสำหรับใข้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย

ดังนั้น องค์การบริหารส ่วนจังหวัดลำพ ูนได้พ ิจารณาแล้ว 
เห ็นว่าเพ ื่อประโยขน้ส ูงส ุดของประขาขนในจังหวัดลำพ ูน จ ึงม ีความจำเป ็นต ้องขออน ุม ัต ิใช ้จ ่ายเง ินสะสม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๕๑ รายการ งบประมาณจำนวนทั้งสิ้น ๑๓๘,๙๐๑,๖๑๐.- บาท 
(หนึ่งร้อยสามสิบแปดล้านเก้าแสนหนึ่งพันหกร้อยสิบบาทล้วน) มีรายละเอียดดังนี้

๑๕/๑. แผนงาน....



๑.แ ผ น งาน อ ุต ส าห ก ร ร ม แ ล ะ ก าร โ ย ธ า งาน ก ่อ ส ร ้าง  
งบลงทุน ค่าที่ด ินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก ่อสร้างส ิ่งสาธารณ ูปการ จำนวน ๓๔ ร าย ก าร  งบประมาณ  
๙๘,๗๔๑,๔๒๐.- บาท (เก้าสิบแปดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน 
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประ๓ ทค่าปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๗ รายการ งบประมาณ ๔๐,๑๖๐,๐๙๐.- บาท 
(สี่สิบล้านหนึ่งแสนหกหม่ืนเก้าสิบบาทถ้วน) รายละเอียดตามบัญซีที่แนบท้าย

บีจจุบัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนมียอดเงินสะสม 
ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๔๖๗ ที่สามารถน่าไปใช้ได้ จำนวน ๓๔๒,๘๘๐,๐๘๓.๘๒ บาท (สามร้อยสี่สิบสองล้าน 
แปดแสนแปดหมื่นแปดสิบสามบาทแปดสิบสองสตางค์)

โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๖๖ 
ข้อ ๙๗ องค์กรปกครองส ่วนท้องถิ่นอาจใข ้จ ่ายเง ินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข 
ดังต่อไปน้ี

(๑) ให ้กระท ้าได ้เฉพาะภารกิจซ ึ่งอยู่ในอำนาจหน้าท ี่ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซ่ึงเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินแต่ละประ๓ทตามระเบียบแล้ว

(๓) ให ้ก ันเง ินสะสมสำรองจ่ายเป ็นค่าใข ้จ ่ายด ้านบ ุคลากร 
ไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใข้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัย 
เกิดขึ้น เมื่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใข้จ่ายกรณีที่ม ีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ตํ่ากว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล 
และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมมีคงเหลือไม่ต่ํากว่าห้าล้านบาท

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินต้องดำเนินการก่อหน้ีผูกพันให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลา 
ท่ีกำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมน้ันเป็นอันพับไป

กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก ่อหนี้ผ ูกพ ันไว้แล้ว 
หากในภายหลังมีการบอกเลิกสัญญา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ 
โดยน่าเงินท่ีเหลือเป็นส่วนหน่ึงของการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ เพ่ือดำเนินงานในส่วนท่ีเหลือได้

ท้ังน้ีให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึง 
ฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและเสถียรภาพในระยะยาว

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จึงขอเสนอโครงการ 
ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จำนวน ๔๑ รายการ งบประมาณ 
จำนวนทั้งสิ้น ๑๓๘,๙๐๑,๖๑๐.- บาท (หนึ่งร้อยสามสิบแปดล้านเก้าแสนหนึ่งพันหกร้อยสิบบาทถ้วน) ตามบัญชี
รายละเอียดโครงการใช้จ่ายเงินสะสมฯ เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนพิจารณาอนุมัติ ต่อไป

๑ ๖ /ประธานสภา....



ประธานสภาฯ มีสมาขิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติม หรือไม่
ไม่มีนะครับ
ต่อไป จะเป็นการลงมติ ก่อนจะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ

นับองค์ประขุมด้วยครับ
มีสมาขิกอยู่ในท่ีประขุม ๒๓ คน ถือว่าครบองค์ประขุม
สมาขิกท่านใด อนุมัติ ให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕!อ๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามท่ีท่านนายกฯ เสนอ โปรดยกมือ (๒๒ เสียง)
สมาขิกท่านใด ไม่อนุมัติ ให้ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๗ขององค์การบริหารส่วน1จังหวัดลำพูน โปรดยกมือ (ไม่มีการยกมือ)

ผลการลงมติ
- อนุมัติ ๒๒ เสียง
- ไม่อนุมัติ เสียง
- งดออกเสียง ๑ คน
- ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๖

ระเบียบวาระท่ี ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ
ประธานสภาฯ ต ่อไปในวาระอ ื่น   ๆ ม ีส ม าข ิก ส ภ าฯ  ท ่าน ใดม ีเร ื่อง
จะอภิปรายหรือไม'

เรื่องอ่ืนไม่มีนะครับ
ก ระผ ม ใน น าม ส ภ าอ งค ์ก ารบ ร ิห ารส ่วน จ ังห ว ัด ล ำพ ูน  

ขอขอบคุณเพื่อนสมาขิก หัวหน้าส่วนราขการและช้าราขการทุกท่านที่ได้เช้าร่วมประขุมทำให้ภารกิจของสภาฯ 
เสร็จส้ินไปด้วยดี

การประขุมในวันนี้ ขอปีดประขุม

เลิกประขุมเวลา ©๕.ร)o  น.

(ลงข่ือ) *7W r"
(นายกันต์ ภูศรี)

นักจัดการงานทั่วไปปฏินัติการ

ผู้บันทึกรายงานการประขุม

(ลงข่ือ) ส.ต.ท ผ้ตรวจรายงานการประซุม



รายงานการประขุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
สมัยสามัญ สมัยแรก คร้ังท่ี ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒(ร:๖๗ 

เม่ือวันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒(ร:๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประขุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ประขุมตรวจรายงานฯ ในวันท่ี £  เมษายน ๒๔๖๗

(ลงซ่ือ) แ / _ \
(นายเฃมขาติ สุคันธวงศ์)

ประธานกรรมการ

(ลงซ่ือ)
(นายปวีณT

5ะ
A  ศรีพงษ์)
V 7

กรรมการ

(ลงซ่ือ)
(นายสุรซัย

P
ขัติปีญญา)

กรรมการ

(ลงซ่ือ) CT’** £๒
(นายธนารักษ์ วงศ์ษา)

กรรมการ

(ลงซ่ือ) ^ กรรมการ
(นายพัฒนเดซ สมบูรณ์ขัย)

(ลงซ่ือ)
(นายบุญเลิศ อินบุรี)

กรรมการ

(ลงซ่ือ) กรรมการ/เลขานุการกรรมการ
(นายสุรสิทธ๋ิ วงศ์การณ์)

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้รับรองรายงานการประขุมฯในคราวการประขุมสภาฯ 
สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง คร้ังท่ี ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๗ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๔๖๗ เรียบร้อยแล้ว

(นายนิวัติ เพียรพนัสสัก)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพน


